

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๑



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๘ มกราคม ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๑/ว ๕๐๒ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองว่ามีทรัพย์สินใดที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ เพื่อจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น และนำมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ กรณีมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเดิม หากพิจารณาเห็นว่าจะทำให้ได้ใช้ประโยชน์มากขึ้น ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่นแล้วเสนอให้สภาท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินให้จังหวัดทราบเป็นประจำทุกปี และให้จังหวัดรวบรวมสถิติข้อมูลการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน รายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบแล้วพบว่า ปัจจุบันมีเพียงบางจังหวัด ที่ได้รายงานสถิติข้อมูลการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ของหนังสือกระทรวงมหาดไทยข้างต้น แต่ข้อมูลที่ได้รายงานมาก็ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้ไม่สามารถติดตามประเมินผลการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวได้อย่างจริงจัง ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเกิดความคุ้มค่าในการใช้งาน ดังนั้น จึงขอให้จังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการรายงานการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และรวบรวมสถิติข้อมูลรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในวันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ เพื่อจักได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรีทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายแก่นเพชร ช่างรังษี)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ

โทร. ๐-๒๒๔๓-๒๒๗๕

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๘๙๗๒